

ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/๒๕๖๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต ๒ ตำบลดงมะดะ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ส่วนที่ ๒๓๕ ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/ว ๒๐๗๘
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ”
ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ครูสภาได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละแห่ง
คัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสุตติ ประจำปี ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ”
ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป เพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ครูสภากำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศ
รายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐-๕๓๓๓-๙๑๓๓ ต่อ ๒๖

Email : dmgroupcri๒@gmail.com



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสุตติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ในกรณีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

ประเภทวิชาชีพครู จำนวน ๑ คน ได้แก่

นางดรุณี ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโป่งแพรววิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่

นางณัฐกัญญ์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่

นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรัญ แจ่มณี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒